



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

นโยบายยกระดับ 30 บาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, nationtv, thebangkokinsight, mcot, เพจสรยุทธ์ฯ)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงกรณีโฆษกประจำสำนักนายกา แกลงหลังประชุม ครม.นัดแรก ระบุให้ตั้งคณะทำงานยกระดับหลักประกันสุขภาพ ไม่ต้องมี รพ.ประจำสิทธิ หากชอบใจ มั่นใจ รพ.ไหนไปได้ทันที หรือข้อปึง รพ.ได้ตามใจ ว่า ไม่อยากให้ใช้คำว่าข้อปึง เพราะเป็นภาษาตลาด ไม่มีใครอยากป่วย ทุกคนอยากมีสุขภาพดี นโยบายของตนเจตนายกระดับการเข้าถึงให้ทันทั่วถึง สะดวกทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ หากจัดระบบดีจะมีการกระจายตัวดี รวมทั้งต้องขับเคลื่อนเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

- นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า ระบบการให้บริการประชาชนในเดียวเข้ารักษาทุกที่ในเขตสุขภาพที่ 8 (R8 Anywhere) ดำเนินการมาประมาณ 2 ปี ประชาชนที่มีสิทธิ 30 บาท สามารถใช้บริการประชาชนในเดียวเข้ารับการรักษาได้ทุกโรคใน รพ.สังกัด สป.ทั้ง 88 แห่ง ใน 7 จังหวัดของเขตสุขภาพที่ 8 พร้อมเตรียมพัฒนาเชื่อมข้อมูลกับสถานพยาบาลสังกัด สร.ที่อยู่ในกรมอื่นด้วย ทั้งนี้ สร.กำลังพัฒนาระบบ Moph Claim NHSO เพื่อแก้ปัญหาระบบเคลมหรือเบิกงบประมาณ กับ สปสช.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, isranews, hfocuse, workpointtoday, thebangkokinsight, thecoverage)

- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงความพร้อมดำเนินงานตามนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ว่า รมว.สร. ได้มอบนโยบายการให้บริการประชาชนในเดียวรักษาได้ทุกที่ที่เป็น 1 ในนโยบาย Quick Win สามารถดำเนินการได้เร็ว ๆ นี้ หรืออาจเร็วกว่า 100 วันแรก อาจนำร่องบางพื้นที่ก่อน ข้อกังวลหากเข้ารับบริการที่ไหนก็ได้แล้วประชาชนจะไป รพ.ใหญ่กันทุกคน ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่เป็นเช่นนั้น เพราะยังมีเรื่องของค่าเดินทางที่บางครั้งอาจสูงกว่าค่ารักษาพยาบาล อีกนัยหนึ่งนโยบายรักษาทุกที่เป็นไปเพื่อพัฒนาหน่วยบริการใกล้บ้านให้ดีขึ้น ประชาชนมั่นใจก็ออกไปรับบริการนอกเขตน้อยลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, hfocuse)

- พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร ผู้แทนสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวว่า นโยบายยกระดับบัตรทอง กับการให้บริการประชาชนในเดียวรักษาทุกที่ รายละเอียดยังไม่ชัดเจน ซึ่งต้องรอ รมว.สร. แกลงนโยบายสาธารณสุขวันที่ 22 ก.ย.2566 ทั้งนี้ หลังจากฟังการแถลงนโยบายฯ จะประชุมหารือเพื่อรวบรวมข้อเสนอและขอเข้าพบ รมว.สร. ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ม.มหิตล โปสดีข้อความถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ในประเด็น นโยบาย 30 บาท ว่า ปัจจุบันยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ของศักยภาพระหว่างรพ.ขนาดใหญ่กับรพ.ขนาดเล็กในสังกัด สร. ที่เป็นปัญหาสำคัญและอยู่ในระหว่างรอการแก้ไข โดยปรากฏอยู่ในข้อที่ 9. การวางแผนจะพัฒนาศักยภาพรพ.ชุมชนแม่ข่าย ในแผน 13 นโยบายสาธารณสุข ซึ่งทีมงานของกระทรวงเตรียมเปิดเผยรายละเอียดในสัปดาห์หน้า แต่การเปิดฟรีให้ประชาชนใช้บริการได้ทุกที่โดยเสรี จะยิ่งเพิ่มความแออัดในรพ.ขนาดใหญ่ และจะไปซ้ำเติมปัญหาสมองไหลของบุคลากร ย้อนแย้งกับแผนข้อที่ 5. การสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร อีกทั้งการเปิดให้รักษาโรคโดยเสรี จะเป็นอุปสรรคต่อแผนข้อที่ 6. ส่งเสริมการแพทย์ปฐมภูมิ และที่สำคัญไม่แพ้กันแต่ไม่ปรากฏในแผน คือ เป็นกับดักไม่ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคของปัจเจกชนและชุมชนมากกว่าการรักษาโรค ทั้งนี้ ขออย่าให้นโยบาย 30 บาท เป็นเพียงนโยบายประชานิยมทางการแพทย์ชั่วคราว

ประชุมทบทวนกรรมการแพทย์ใช้ทุน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ ,เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., news1live, hfocuse, newtv)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึง กรณี นายกา มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานไปทบทวนคณะกรรมการที่แต่งตั้งในรัฐบาล ชุตพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกา และคำสั่ง คสช. ว่า ในส่วนของ สร. มีอยู่ 10 คณะที่ต้องมาคิดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องบุคคลให้เหมาะสมอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง กรรมการจัดสรรโควตาแพทย์ใช้ทุน ซึ่งมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สร.เป็นประธาน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องตัวบุคคล โดยเตรียมการประชุมในวันที่ 15 ก.ย. 2566

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปัญหาค่าตอบแทน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดโอกาสให้กลุ่มลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ภาค เข้าพบแสดงความยินดี ในวันที่ (15 ก.ย.) พร้อมหารือทางออกปัญหาค่าตอบแทนสวัสดิการลูกจ้างรายวัน รายคาบ พกส. ฯลฯ คือ ขอสวัสดิการเทียบเท่าลูกจ้างประจำ และยกเลิกสัญญาจ้างจากเดิม 4 ปี เป็น 60 ปี รวมถึงขอการบรรจุ ชรก. ของ พกส. 63 สายงาน (Back Office) ตามมติ ครม.</p>	-
<p>สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, bangkokbiznews, tnn, acnews, ch7, hfocus., thereporters, newtv, amarin, thebangkokinsight, fm91bkk)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ว่า ได้รับรายงานมีผู้ป่วยถึง 138,766 คน อัตราป่วยเพิ่มสูงถึงกว่า 200 คนต่อประชากรแสนราย หรือเพิ่มขึ้น 3 เท่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของไข้หวัดใหญ่นี้ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ A/H1N1 ที่น่าเป็นห่วงคือมีการระบาดในโรงเรียน ข้อมูลของกรมควบคุมโรคพบว่า ระหว่างวันที่ 27 ส.ค.-2 ก.ย. มีนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 101 ราย ที่รร.แห่งหนึ่งใน จ.ลำพูน เมื่อส่งตรวจหาเชื้อ 5 ราย พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A 4 ราย นอกจากนี้ให้ทศพร. เตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย</p>	-
<p>แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป โปสตัดว่า การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร สธ., ผอ.รพ. นอกจากจะต้องเป็นธรรมต่อข้าราชการผู้ถูกเสนอชื่อแล้ว ต้องคำนึงถึงบุคลากรและประชาชนด้วย ทั้งนี้ ขอให้ยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ ผู้มีอำนาจต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการแต่งตั้งโยกย้าย ทั้งนี้ ผู้บริหาร สธ.- ผอ.รพ. ต้องเป็นคนดี มีความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง อย่าปล่อยให้อำนาจสร้างความเสียหาย อย่าปล่อยให้บุคลากรและประชาชนรับกรรม โดยที่ผู้ลงนามแต่งตั้งโยกย้ายไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ</p>	-
<p>กรม สบส. จัดประชุมวิชาการ 2566</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกรมสบส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “20 ปี นวัตกรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้างสังคมสุขภาพดี” สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผลงานเด่น ทั้งในด้านนวัตกรรมและคุณธรรม รวม 55 รางวัล</p>	-
<p>หน่วยแพทย์อาสาสมัครนิเทศน์เวชชานุกูล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, plewseengern, onbnews, fm91bkk)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผยผลงานของหน่วยแพทย์อาสาสมัครนิเทศน์เวชชานุกูล ส่วนกลาง เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปี 66 ได้นำทีมแพทย์เฉพาะทางจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ ลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรอง ดูแล รักษา ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์ในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลใกล้เคียงกับส่วนกลางมากที่สุด</p>	-
<p>เชื้อไวรัสอาร์เอสวี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thereporters</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ระวังป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยวิธีป้องกันคือ ให้บุตรหลานหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ดูแลสุขอนามัย ใส่/สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่มีคนหนาแน่น หากป่วยให้หยุดพักรักษา</p>	-
<p>เวทีแลกเปลี่ยนทัศนะและมุมมองการทำงานกับผู้ผลิตละครโทรทัศน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus, btstripnews)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายกษมาคมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานกับผู้ผลิตละครโทรทัศน์ เพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรค เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและเผยแพร่ภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป</p>	-